



ประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เรื่อง การเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา

ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว

(Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ตามที่มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้มีประกาศลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม YT-711 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรุงเทพมหานคร นั้น

โดยที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ประเทศต่าง ๆ ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรค ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาจากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย จึงปรับรูปแบบวิธีการสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา จากเดิมที่ให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ณ อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นสัมภาษณ์แบบออนไลน์

ในการนี้ คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาจากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์แบบออนไลน์ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. ทาง URL <https://meeting-nstda.webex.com/meet/somanong.jin>

ทั้งนี้ หากไม่สามารถรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์แบบออนไลน์ในวันและเวลาดังกล่าวได้ ขอให้ติดต่อมายังฝ่ายเลขานุการฯ ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ somanong.jin@nstda.or.th หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๖ ๒๖๕๕ ๙๘๙๗ หากผู้ใดไม่รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ออนไลน์ตามที่กำหนด หรือไม่ติดต่อมายังฝ่ายเลขานุการฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้สมควรได้รับทุนในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายไพรัช ธีชัยพงษ์)

กรรมการและเลขาธิการ

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี